

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÝ III NĂM 2024

Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên, từ đó góp phần xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh và an toàn, BGH trường THPT Nguyễn Trãi – BÐ luôn quan tâm đến việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Căn cứ Kế hoạch số 267/KH-SGDĐT ngày 25/1/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024, BGH trường THPT Nguyễn Trãi BÐ đã tiến hành

- Phân công cán bộ giáo viên phụ trách thực hiện công tác pháp chế, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
- Thành lập Ban Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của đơn vị.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường được triển khai theo các phương thức sau:

Thứ nhất: lồng ghép trong chương trình giảng dạy

Môn Giáo dục Kinh tế pháp luật: Đây là môn học chính thức giúp học sinh tiếp cận và hiểu rõ các quy định pháp luật cơ bản như hiến pháp, luật dân sự, hình sự, luật hôn nhân gia đình, luật giao thông, luật bảo vệ môi trường...

Tích hợp trong các môn học khác: Giáo dục pháp luật được kết hợp với các môn như Lịch sử, Ngữ văn, Giáo dục quốc phòng để học sinh hiểu rõ hơn về tính pháp lý qua các bài học thực tiễn.



Ảnh minh họa: 1 tiết học chuyên đề giới thiệu luật Nghĩa vụ quân sự

Thứ 2: Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin

Đăng tải các tài liệu giáo dục pháp luật trên bảng tin nhà trường.

Sử dụng mạng xã hội và website của trường để chia sẻ thông tin.

Thứ 3: Hoạt động ngoại khóa và chuyên đề

Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: Nhà trường đã tiến hành tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm về pháp luật với sự tham gia của chuyên gia, công an.



Hình ảnh minh họa: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật: Nhà trường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật như "Rung chuông vàng", thi xử lý tình huống pháp lý, hoặc các hội thi nhằm khuyến khích học sinh tìm hiểu sâu hơn về luật pháp.



Hình ảnh minh họa: Tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật.

Tuyên truyền qua hình thức sinh hoạt dưới cờ: Học sinh được cập nhật các thông tin pháp luật, những quy định mới nhất liên quan đến thanh thiếu niên và học sinh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tuần.



Hình ảnh minh họa: Tuyên truyền, phổ biến luật GTĐB

Thứ 4: Sử dụng các hình thức tuyên truyền trực quan

Những nội dung về pháp luật thường được đưa lên bảng tin, áp phích tại trường học để thu hút sự chú ý và tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng tiếp cận.

Nhà trường phát các video tuyên truyền về bạo lực học đường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, cùng với việc phát tờ rơi để học sinh nắm bắt thông tin.



Ảnh minh họa: Tuyên truyền giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử

Thứ 5: Phối hợp với cha mẹ học sinh và các cơ quan chức năng

Liên kết với cơ quan pháp luật địa phương: Nhà trường phối hợp với công an phường, đoàn thanh niên để tổ chức các buổi tư vấn pháp luật, giúp học sinh nhận thức rõ hơn về hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm.

Liên hệ với cha mẹ học sinh để thông tin phối hợp, giáo dục pháp luật tại gia đình.

Thứ 6: Tổ chức hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội

Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền để học sinh nhận thức được hậu quả của việc tham gia vào bạo lực học đường, phòng tránh bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Phòng chống ma túy, an toàn giao thông: Những nội dung về phòng chống ma túy, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chung và các cuộc thi trong trường học.



Hình ảnh minh họa:
Tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật phòng chống bạo lực học đường

Thứ 7: Hướng dẫn thực hiện quy định, nội quy

Thực thi nội quy trường học: Học sinh được yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định trong nội quy nhà trường, giúp tạo thói quen tôn trọng và tuân thủ pháp luật từ những điều nhỏ nhất.

3. Kết quả đạt được

Nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh: Tỷ lệ học sinh hiểu biết cơ bản về pháp luật tăng lên, các em ý thức hơn về tầm quan trọng của pháp luật, hạn chế vi phạm kỷ luật, biết bảo vệ quyền lợi của bản thân và tôn trọng quyền của người khác.

Giảm thiểu các hành vi vi phạm: Tỷ lệ học sinh vi phạm các quy định của trường học và pháp luật giảm rõ rệt, đặc biệt là các vấn đề như bạo lực học đường, vi phạm an toàn giao thông, điều đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Đối với cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường: Được trang bị kiến thức về pháp luật cơ bản như luật giáo dục, luật lao động... từ đó giúp họ xử lý tốt hơn các tình huống trong giảng dạy, công tác

Công tác tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục pháp luật lành mạnh. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả, cần có sự đầu tư và phối hợp đồng bộ từ nhiều phía, đặc biệt từ phía cha mẹ học sinh, rất cần sự quan tâm đúng mức của cha mẹ học sinh để giúp công tác tuyên truyền được hiệu quả hơn nữa